

COUNT US IN
2020

There's Power In
Being Counted



COUNTUSIN2020.ORG

การเผยแพร่ความรู้เบื้องต้น เรื่องการสำรวจสำมะโนประชากร และสิ่งที้องค์กรในชุมชนสามารถร่วมมือได้

คุณมีข้อสงสัยใช่ไหม? โทรหาสายด่วน การสำรวจสำมะโนประชากรที่ โทร. 844-2020-API สำหรับภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น
เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.CountUsIn2020.org/hotline เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

การนับจำนวนชุมชนชาวเอเชียอเมริกัน ชาวฮาวายพื้นเมือง และชาวหมู่เกาะแปซิฟิก อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
เป็นสิ่งสำคัญต่อการสำรวจสำมะโนประชากรให้ประสบ ความสำเร็จ
คุณสามารถช่วยให้ชุมชนของคุณได้รับการนับในการสำรวจ
สำมะโนประชากรปี 2020 โดยการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้คนในชุมชนให้ความร่วมมือ
ในการกรอกแบบสำรวจอย่างครบถ้วนถูกต้อง

ฤดูร้อนปี 2019 - วันสำรวจสำมะโนประชากร

การวางแผนจัดการ



เข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากร

เราต้องการองค์กรในชุมชนที่มีสมาชิกเป็นชาวเอเชียอเมริกัน ชาวฮาวายพื้นเมือง
และชาวเกาะแปซิฟิกที่รู้จักชุมชนของเรา และรู้วิธีเข้าถึงชุมชนได้อย่างดีที่สุด เพื่อขอให้มาเป็นอาสาสมัคร
ในการเป็นส่วนหนึ่งกับสำนักสำรวจสำมะโนประชากร!

การเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรถือเป็นกระบอกเสียงให้กับสำนักงานสำมะโนประชากร
ช่วยสร้างความตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วม ในการสำรวจสำมะโนประชากร ในฐานะกระบอกเสียง
คุณสามารถมีส่วนร่วม ในการรณรงค์ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การแบ่งปันข้อมูล และการส่งข้อความของ
สำนักสำรวจสำมะโนประชากร ไปจนถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนสมัครงานกับสำนักงาน

หากต้องการเป็นพันธมิตรกับสำนักสำรวจสำมะโนประชากรสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์

www.census.gov/partners/join.html เพื่อลงทะเบียน และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรของคุณ นอกจากนี้

คุณยังสามารถติดต่อ โครงการพันธมิตร ในการสำรวจสำมะโนประชากร 2020 ได้ที่

census.partners@census.gov, หรือติดต่อสำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรในภูมิภาคของคุณ

(Atlanta.rcc.partnership@2020census.gov, Chicago.rcc.partnership@2020census.gov,

Dallas.rcc.partnership@2020census.gov, Los.Angeles.rcc.partnership@2020census.gov,

New.York.rcc.partnership@2020census.gov, Philadelphia.rcc.partnership@2020census.gov).

ภาระผูกพันด้านเวลาและทรัพยากร: ระดับเล็กถึงปานกลาง คุณสามารถรับทราบข่าวสารการปรับปรุงล่าสุด
เพื่อแบ่งปันให้กับชุมชนของคุณ!



เป็นผู้เชื่อมต่อหรือจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการนับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

โครงการคณะกรรมการเพื่อการนับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ช่วยให้ผู้นำประสานงานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร

คณะกรรมการเพื่อการนับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (Complete Count Committees หรือ CCCs)

มักดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับเมือง หรือระดับเขต และรวมถึงผู้แทนจากภาคสังคม

การเมืองและเศรษฐกิจที่หลากหลายเช่นโบสถ์หรือกลุ่มศาสนาอื่นๆ ผู้ให้บริการองค์กรสิทธิมนุษยชน ธุรกิจในห้องถิ่น สหภาพและสื่อมวลชนในห้องถิ่น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งในพื้นที่ของคุณ เพื่อสอบถามว่ามีการจัดตั้ง CCC หรือไม่ และสอบถามถึงวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย หากรัฐบาลท้องถิ่นของคุณยังไม่มีการจัดตั้ง CCC

กรุณาโทรสำนักงานผู้แทนในพื้นที่ของคุณ หรือจัดประชุมเพื่อแบ่งปันว่า

ทำไมการสำรวจสำมะโนประชากรจึงส่งผลกระทบต่อชุมชนของคุณ และเหตุใด

การสนับสนุนของชุมชนจึงมีความสำคัญ

ภาระผูกพันด้านเวลาและทรัพยากร: ระดับเล็กถึงระดับสูง หากมี CCC อยู่แล้ว คุณสามารถ

เข้าร่วมประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล และประสานงานกับประชาชนท่านอื่น หากคุณต้องการมีบทบาทเป็นผู้นำที่มากขึ้น คุณสามารถช่วยจัดตั้ง CCC ได้

ฤดูร้อนปี 2019 - ฤดูใบไม้ร่วงปี 2019

จัดเตรียมการออกพื้นที่รณรงค์



ผลิตและแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ในขณะที่คุณเริ่มมีส่วนร่วมกับชุมชนของคุณ สิ่งสำคัญคือการสร้างสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่สะท้อนกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ และรณรงค์ให้ประชาชนขอความช่วยเหลือและข้อมูลเพิ่มเติม

- ระบุข้อความที่จะสะท้อนถึงชุมชนของคุณ
- รูปแบบในการเผยแพร่ข่าวสารอาจรวมถึง: โปสเตอร์ ใบปลิว การโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ จดหมายข่าว เอกสารแสดงรายละเอียดที่ถูกต้องที่ตอบคำถาม และลดความกังวลเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร และอื่น ๆ อีก!
- เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ ให้แปลเอกสารเหล่านี้เป็นภาษาที่ชุมชนนั้นๆ เข้าใจ และให้สมาชิกในชุมชนตรวจสอบการแปลนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่อ่านและเข้าใจได้สำหรับชุมชนนั้นๆ ขณะนี้สำนักงานสำมะโนประชากรมีอภิธานศัพท์ภาษาถึง 59 ภาษา โดยจะมีคำศัพท์ที่ใช้มากในการสำรวจสำมะโนประชากร เพื่อให้คำศัพท์ที่ใช้ในการแปลมีความสอดคล้องกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.2020census.gov/en/languages.html
- นอกจากนี้คุณยังสามารถแบ่งปันและเข้าชมวิดีโอ บล็อก เอกสารแสดงข้อรายละเอียดที่ถูกต้องของรัฐ และอื่น ๆ ของเราได้ที่ www.CountUsIn2020.org/resources.
- คุณสามารถค้นหาเอกสาร ข้อมูลของสำนักสำรวจสำมะโนประชากรได้ที่ www.2020census.gov/en/partners/outreach-materials.html

ภาระผูกพันด้านเวลาและทรัพยากร: ระดับต่ำถึงปานกลาง หากคุณไม่มีเวลาสร้างเอกสารด้วยตัวเอง

คุณสามารถแจกจ่ายเอกสารที่มีให้อยู่แล้วที่ www.CountUsIn2020.org/resources

หรือคุณจะสามารถสร้างเอกสารของคุณเองก็ได้!

ฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 - ฤดูหนาวปี 2020

รณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการสำรวจสำมะโนประชากร และชักชวนให้ตอบแบบสอบถาม



ริเริ่มแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - ตั้งแต่ใบปลิวสั้นๆ ไปจนถึงเอกสารแสดงรายละเอียดที่ถูกต้อง - ภายในชุมชนของคุณ คุณสามารถประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร ในงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้ว หรือจัดให้มีงานสำคัญ และรณรงค์เฉพาะ สำหรับการสำรวจสำมะโนประชากรก็ได้ คุณยังสามารถแบ่งปันข้อมูลผ่านอีเมล หรือโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย

ภาระผูกพันด้านเวลาและทรัพยากร: ระดับเล็กถึงปานกลาง

คุณสามารถแจกจ่ายเอกสารผ่านโครงการที่มีอยู่แล้วของคุณ หรือใช้เวลาเพิ่มเติมในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนอื่นๆ และแจกใบปลิวที่สถานธุรกิจท้องถิ่นต่าง ๆ



ออกพื้นที่รณรงค์ตามชุมชนต่างๆ

วิธีที่ดีในการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ การสอบถามเพื่อนบ้านที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนที่รู้สึกว่าการตอบแบบสำรวจสำมะโนประชากรจะส่งผลเสียต่อชุมชน หรือในชุมชนที่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของการสำรวจสำมะโนประชากร คุณสามารถออกพื้นที่ โดยการเคาะตามประตูบ้าน หรือจัดงานโทรศัพท์หาประชาชนเพื่อรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ชุมชน และจัดในระหว่างการสำรวจสำมะโนประชากรด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนจำได้ว่าต้องตอบแบบสอบถาม และเข้าใจว่าจะตอบแบบสอบถามอย่างไร

กิจกรรมการสำรวจข้อมูลประชากรมีไว้วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น

พนักงานของสำนักงานสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา ควรจะเดินทางไปที่บ้านของประชากร

เพื่อเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรปี 2563 เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่สำรวจสำมะโนประชากรส่วนใหญ่

จะอยู่เริ่มทำงานภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล ในช่วงเริ่มต้นกลางเดือนพฤษภาคม เพื่อติดตามข้อมูลประชากรที่ไม่ตอบกลับ การสำรวจใด ๆ ควรจะเกิดขึ้นก่อนเดือนพฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันความสับสนเมื่อผู้สำรวจสำมะโนประชากรเริ่มดำเนินการ

คุณสามารถระบุพื้นที่ที่เข้าถึงยาก โดยดูจากแผนที่ "ยากต่อการนับ" ในพื้นที่ของคุณ:

www.censushardtcountmaps2020.us ประมาณหนึ่งในห้าของชาวอเมริกัน

และหนึ่งในสามของชาวฮาวายพื้นเมือง และชาวเกาะแปซิฟิกอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก

ภาระผูกพันด้านเวลาและทรัพยากร: ระดับปานกลางและระดับสูง จะต้องใช้เวลาในการระบุพื้นที่ที่ยากต่อการนับ เตรียมแผนปฏิบัติการ และฝึกอบรมประชาชนเพื่อให้ออกไปประชาสัมพันธ์ นี่ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ หากคุณมีกลุ่มอาสาสมัครที่ต้องการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์การสำรวจสำมะโนประชากร



ทำการประชาสัมพันธ์ที่สำคัญต่าง ๆ ในชุมชน

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ ควรกำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายที่อยู่ในงานสำคัญและสถานที่ต่างๆ ทั่วชุมชน เข้าร่วมงานฉลองเทศกาลวันหยุด และกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน

และพูดคุยกับชุมชนของคุณเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรที่กำลังจะมาถึง

และความสำคัญของการนับอย่างครบถ้วนและถูกต้อง นำเอกสารที่แปลแล้วมาแบ่งปันกับสมาชิกในชุมชน

*ภาระผูกพันด้านเวลาและทรัพยากร: ระดับเล็กถึงปานกลาง คุณจะเข้าร่วมงานสำคัญเดียวหรือหลาย ๆ งานก็ได้!
ทุกการประชาสัมพันธ์นั้นจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามสำมะโนประชากร*



วางแผนจัดงานสำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเอง

กิจกรรมรณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ภายในชุมชน ไม่จำเป็นต้องมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่เสมอไป การรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน และพูดคุยเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร ก็ถือว่าเป็นการรณรงค์ให้ความรู้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คุณยังสามารถประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากรในโครงการ และบริการของคุณที่มีอยู่แล้ว เช่น ประชาสัมพันธ์ที่คลินิกสุขภาพ การประชุมภายในองค์กร ประชุมเพื่อให้ข้อมูล ในชั้นเรียนและอื่นๆ ด้วยการแจกเอกสารแหล่งข้อมูล หรือช่วยประชาชนในการแบบฟอร์มของพวกเขา หากคุณมีเวลา ทรัพยากรและศักยภาพมากขึ้น คุณสามารถสร้างการแอสและความกระตือรือร้นให้เกิดขึ้นได้ โดยผ่านทางกิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และปิดบล็อกจัดงานปาร์ตี้ จัดกิจกรรมในวิทยาเขต หรืองานจัดปาร์ตี้ที่บ้าน

ภาระผูกพันด้านเวลาและทรัพยากร: ระดับเล็กถึงระดับสูง

ทุกการประชาสัมพันธ์นั้นจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามสำมะโนประชากร- คุณสามารถเลือกขนาด ประเภท และจำนวนอีเวนต์ที่เหมาะสมกับคุณและชุมชนของคุณ

เดือนมีนาคม 2020 - เดือนกรกฎาคม 2020 รณรงค์ให้มีการดำเนินการและตอบแบบสอบถาม



จัดตั้งสถานที่ให้ประชาชนสามารถรับข้อมูล และกรอกแบบฟอร์ม

คุณสามารถตั้งศูนย์ช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในชุมชน ที่มีคำถามเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร และส่งแบบสอบถามการสำรวจสำมะโนประชากรของประชาชน คุณสามารถช่วยเหลือประชาชนที่องค์กรของคุณเอง หรือคุณสามารถร่วมมือกับองค์กรที่เชื่อถือได้ เช่น ห้องสมุดสาธารณะ โรงเรียน ศูนย์ชุมชน และที่อื่น ๆ ศูนย์ช่วยเหลือของคุณสามารถจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร ตอบคำถามเกี่ยวกับการสำรวจสำมะโนประชากร ให้ความช่วยเหลือด้านภาษา แบ่งปันเอกสารที่แปลแล้ว และให้แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งแบบฟอร์ม

คุณสามารถมีส่วนช่วยให้การสำรวจสำมะโนประชากร ให้ประสบความสำเร็จโดยการจัดตั้งประสานงาน และเผยแพร่ความช่วยเหลือด้านการสำรวจสำมะโนประชากร รณรงค์การใช้พื้นที่เหล่านี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ องค์กรทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่สักการะบูชา หนังสือพิมพ์ หรือจดหมายข่าวชุมชน สถานที่ทำงาน สำนักงานที่ให้บริการ และสถานที่อื่นๆ ที่ประชาชนมารวมตัวกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สำนักงานสำรวจสำมะโนประชากรตั้งศูนย์ช่วยเหลือการตอบแบบสอบถามของตนเองเพื่อช่วย ประชาชนกรอกแบบสอบถามการสำรวจสำมะโนประชากรด้วยตนเอง แต่แผนของสำนักงาน การสำรวจสำมะโนประชากรสำหรับปี 2020 ยังไม่ชัดเจน นั้นหมายความว่า เป็นเรื่องสำคัญที่ องค์กรในชุมชนจะต้องให้ความช่วยเหลือด้วยตนเอง

ภาระผูกพันด้านเวลาและทรัพยากร: ระดับปานกลางและระดับสูง

ต้องมีเวลาในการโฆษณาความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือตอบแบบสอบถาม ผูกอบรมผู้ให้ความช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และช่วยคนในชุมชนกรอกแบบสำรวจ



ใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้การศึกษาด้านการสำมะโนประชากร

เข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อกระแสหลักและสื่อเฉพาะชนชาติในท้องถิ่น ในเรื่องการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2020 และเผยแพร่ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรผ่านทางจดหมายข่าวขององค์กร รายชื่ออีเมล บอร์ดเผยแพร่ข้อความ และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณใช้ในการสื่อสารกับสมาชิก และลูกค้าของคุณ ใช้ Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WeChat, Whatsapp และโซเชียลมีเดียอื่นๆ เพื่อแบ่งปันว่าการสำรวจสำมะโนประชากรนั้นเป็นสิ่งที่ง่าย ปลอดภัย และมีความสำคัญต่อชุมชนของคุณ

ภาระผูกพันด้านเวลาและทรัพยากร: ระดับเล็กถึงระดับสูง

ทุกความพยายามมีความหมายจากโพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงการจัดงานแถลงข่าว!

*อย่าลืมดาวน์โหลดเครื่องมือการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสื่อสาร
ของ Asian Americans Advancing Justice เพื่อช่วยคุณให้เริ่มต้นได้!*

www.CountUsIn2020.org/resources